

<b>MIC</b>	<b>MATICHON</b> INFORMATION CENTER	Subject Heading : <b>61010125</b>
Source : <b>กรุงเทพธุรกิจ</b>		
Date : 10 ส.ค. 2561	Page : 2	No :



## เปิดเสรีพลังงาน <sup>2</sup> ต้องมาพร้อม 'มั่นคง'

เอกสารด้านการดำเนินกิจการพลังงานของประเทศ ที่แจกในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2560 มีข้อกังวลตามมาว่า เนื้อหาในเอกสารโดยสรุป อาจนำไปสู่การ "ลดบทบาท" การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สององค์กรหลักที่ดูแลการจัดหาและผลิตพลังงานของประเทศ เพื่อเปิดทางให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินงานมากขึ้น อาทิ ข้อเสนอให้หยุดนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดประมูล เพื่อทบทวนนโยบายและผลกระทบในเรื่องค่าไฟ หรือเสนอให้ชะลอการอนุมัติให้ ปตท. รับซื้อและนำเข้า ก๊าซแอลเอ็นจี โดยการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวเพิ่มเติมอีก เพื่อไม่ให้เกิดเป็นภาระผูกพันของประเทศในระยะยาวที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในอนาคต และไม่เป็นการปิดทางให้เกิดการแข่งขันตามนโยบายการเปิดเสรีก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

หลังเอกสารถูกเผยแพร่ออกไปในสื่อมวลชนหลายแขนง จนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกมาให้ความกระจ่างว่าสุดท้ายแล้วเอกสารดังกล่าว ถูกจัดทำขึ้นมาโดยหน่วยงานใด อีกทั้งมีเจตนาใด เป็นเพียงให้คำแนะนำ หรือเป็นคำสั่งให้ดำเนินการ แม้จะมีแรงกดดันเพื่อขอความชัดเจนในเรื่องนี้จากทั้งสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ กฟผ. และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ก็ตาม

ทว่า สัญญาของรัฐสื่อสารออกมาผ่านคำพูดของทั้งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รวมถึงนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของภาครัฐที่จะ“เปิดทาง”ให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการแข่งขันด้านกิจการพลังงานของประเทศให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เป็นไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ ลดภาระด้านพลังงานของประชาชนให้ต่ำลง อันจะนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยกกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศ และนักลงทุนต่างชาติ

**อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นที่น่ากังวลตามมา กับการเปิดทาง** ให้ภาคเอกชนรุกเข้ามาดำเนินการพลังงานในประเทศมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะการหยิบยกประเด็นเรื่อง“ความมั่นคงด้านพลังงาน”มากล่าวถึง อาทิความเห็นของนางสาวรสนา โตสิตระกูล นักกรณรงค์ด้านสุขภาพและสิทธิผู้บริโภค ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ ถือเป็นสิ่งที่รับฟังได้ เพราะหากนโยบายพลังงานของรัฐเปิดทางให้ภาคเอกชนลงทุนด้านพลังงานมากจนเกินไป โดยขาดการกำกับดูแลที่ดี อาจกลายเป็น“ความเสี่ยงใหญ่”ที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภค ทั้งในมุมของเสถียรภาพ และราคาพลังงานของประเทศ เพราะยังไม่มีใครการันตีได้ว่า เมื่อเปิดทางให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนด้านพลังงานมากขึ้นแล้ว สุดท้ายจะเกิดภาพที่สวยหรืออย่างที่รัฐตั้งความหวังหรือไม่ หรืออาจเป็นเพียงการเปลี่ยนการผูกขาดในบางกิจการพลังงานจากรัฐวิสาหกิจไปสู่การผูกขาดโดยภาคเอกชนไม่กี่รายในไทย ไปสร้าง“ความมั่งคั่ง”ให้กับบริษัทเหล่านี้ที่มีกระดุมทุนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

**อย่างไรก็ตาม เชื่อแน่ว่าการปฏิรูปพลังงานของประเทศที่รัฐ** เร่งดำเนินการอยู่นั้น จะได้นำเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน มายึดไว้เป็นตัวตั้ง เป็นหัวใจของการดำเนินงาน พร้อมไปกับการเปิดทางให้ภาคเอกชนเข้าแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ ไม่เช่นนั้น การเปิดเสรีด้านพลังงาน ก็อาจนำไปสู่หายนะด้านพลังงาน ได้เช่นกัน